

*

Số 04-BC/HNDT

Sơn La, ngày 19 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

**Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 100-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI
"Về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt,
nghiên cứu dư luận xã hội"**

Thực hiện Công văn số 6096-CV/HNDTW ngày 08/10/2023 của Ban Thường vụ Trung ương Hội nông dân Việt Nam về việc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư TW đảng khóa XI; Kế hoạch số 188-KH/TU ngày 25/9/2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La về việc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 100-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI "Về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội". Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I- BỐI CẢNH QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, NẮM BẮT, NGHIÊN CỨU DƯ LUẬN XÃ HỘI

Hội Nông dân có chức năng tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt. Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất và đời sống.

Nhiệm vụ của Hội: Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội. Vận động, tập hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường; đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phản ánh tâm tư nguyện vọng của hội viên, nông dân với Đảng, Nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, nông dân. Góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

** Thuận lợi.*

Trong những năm qua Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ tỉnh ủy và sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trong việc thực hiện công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong hệ thống tổ chức hội; cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm tổ chức, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên đến toàn thể cán bộ, hội viên qua đó việc công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận của Hội Nông dân các cấp được nâng lên; kịp thời nắm bắt, dự báo xử lý tình huống không để xảy ra vấn đề nổi cộm trong xã hội và nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững được thể trận lòng dân.

** Khó khăn*

Trong bối cảnh hiện nay nhiều vấn đề xã hội nảy sinh tác động trực tiếp đến công tác dư luận xã hội như: Đặc điểm tình hình vị trí địa lý, đường xá đi lại khó khăn, nhận thức đa số hội viên vùng đồng bào thiểu số ít người còn hạn chế, dễ bị lôi kéo, súi dục của các phần tử xấu; tình hình khiếu kiện về đất đai, tệ nạn xã hội, đặc biệt sự bùng nổ thông tin trên mạng Internet, các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, các loại báo điện tử và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch luôn lợi dụng mạng Internet để công kích, kích động tâm trạng xã hội nhằm gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc đã tác động ảnh hưởng lớn đến tư tưởng tâm trạng của cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh.

II- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC QUẢN TRIỆT, PHỔ BIẾN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 100-KL/TW

1. Công tác quán triệt, phổ biến Kết luận số 100-KL/TW

Ngay sau khi Ban Bí thư trung ương Đảng (khóa XI) ban hành Kết luận số 100-KL/TW và thực hiện Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW ngày 26/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã lồng ghép các hội nghị sơ tổng kết, hội nghị giao ban tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Kết luận đến 100% cán bộ chủ chốt của Hội Nông dân tỉnh, đồng thời chỉ đạo Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp quán triệt nội dung của Kết luận đến cán bộ, hội viên, nông dân để nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Công văn chỉ đạo yêu cầu các Hội tiếp tục đổi mới nâng cao vị trí, vai trò của công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội.

Trong các cuộc họp giao ban, Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác hội và phong trào nông dân, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh luôn định hướng công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, nhất là dư luận về những vấn đề nóng, vấn đề lớn, các vụ việc phức tạp thu hút sự quan tâm của cán bộ, hội viên, nông dân.

Hàng năm, căn cứ Hướng dẫn công tác tuyên truyền của Trung ương Hội, các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy liên quan đến Quy chế hoạt động báo cáo viên, Hội Nông dân tỉnh đã cụ thể hóa việc thực hiện trong chương trình công tác hàng năm để thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.

3. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết

Trong 10 năm qua Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã lồng ghép công tác kiểm tra, giám sát trong kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân; lồng ghép hội nghị tổng kết hàng năm để tổng kết đánh giá việc thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 tại các Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân, các Hội nghị sơ kết, tổng kết các chuyên đề.

Các cơ sở Hội đã chú trọng việc sơ kết, tổng kết thực tiễn quá trình triển khai các hoạt động công tác tuyên truyền miệng nhằm kịp thời phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo để chỉ đạo nhân rộng. Qua đó các Hội đã xuất hiện nhiều cá nhân thực sự tiêu biểu, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân, vừa đảm bảo việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vừa đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng được cung cấp, chia sẻ thông tin của hội viên, nông dân.

III- KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 100-KL/TW

1. Công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh thường xuyên phối hợp, lồng ghép các chương trình hoạt động của Hội tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, phù hợp với từng địa phương, từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho hội viên, nông dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đó trọng tâm tuyên truyền Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư về nắm bắt tình hình dư luận xã hội; tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; các cuộc bầu cử Quốc hội; Chỉ thị số 03, 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “*người Việt Nam dùng hàng Việt Nam*”; Nghị định 55/2015/NĐ-CP; Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông dân, nông nghiệp, nông thôn; Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư; Quyết định số 673-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp Nghị Quyết số 26-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hội và phong trào nông dân trong tình hình mới; công tác giảm nghèo bền vững; các mô hình, điển hình tiên tiến; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nghị quyết của cấp uỷ, chính quyền có liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn cho hội viên nông dân.... Qua tuyên truyền cán bộ, hội viên, nông dân hiểu được đường lối, chế độ chính sách của Đảng, nhà nước và của hội cấp trên, tin tưởng và thực hiện tốt, hạn chế nhiều vấn đề nổi cộm.

2. Việc đổi mới nội dung nắm bắt, tổng hợp tình hình dư luận xã hội, nhất là hình thức nắm bắt dư luận qua hội viên, nông dân, qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội...

Thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư, trong 10 năm qua công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội đối với các tổ chức Hội Nông dân đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hàng năm tham gia cùng đoàn công tác của tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đi nắm bắt tình hình tư tưởng của hội viên và nhân dân trên toàn tỉnh.

Hàng năm, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cấp Hội đều tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên đề, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ do Ban Tuyên giáo các cấp tổ chức. Trong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp luôn chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tuyên truyền để mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên được nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng tuyên truyền miệng, từ đó phát huy tốt vai trò là nòng cốt trong công tác tuyên truyền của Đảng.

Hàng năm phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể các cấp nắm bắt tình dân cư vào các dịp lễ, tết các sự kiện lớn của tỉnh và đất nước, như nắm bắt tình hình Bầu cử Quốc hội, Tết nguyên Đán, tết Noen...; Phối hợp với Trường chính trị tỉnh tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, trong đó đưa nội dung công tác tuyên truyền, vận động nông dân, nắm bắt thông tin dư luận thành chuyên đề bồi dưỡng riêng.

Những vấn đề được hội viên, nông dân quan tâm, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của địa phương và của Hội đã được đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nắm bắt và kịp thời phản ánh, kịp thời có những đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp có giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc.

IV- TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Những kết quả đạt được

Trong những năm qua, các cấp Hội đã có nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Hội. Tuyên truyền sâu, rộng các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào do Hội phát động, các gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình, điển hình tiên tiến, phổ biến các tiến bộ khoa học, công nghệ; giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng gắn với đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,... Công tác tuyên truyền, giáo dục có bước đổi mới, với nhiều hình thức phong phú, sinh động phù hợp với nông dân; phối hợp tuyên truyền đồng bộ giữa chiều rộng với chiều sâu; tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi, tổ Hội, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, gắn với tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các cuộc thi, hội thi và các hoạt động xã hội. Qua đó đã góp phần nâng cao mọi mặt đời sống hội viên, nông dân, ổn định phát triển xã hội nông thôn, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, ý thức cảnh giác cách mạng, cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường phấn đấu vươn lên của nông dân tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của nông dân với Đảng và Nhà nước.

2. Tồn tại, hạn chế

Một số cơ sở Hội chưa thực sự quan tâm bám, nắm bắt địa bàn; chưa quan tâm đến đời sống hội viên, một số sự việc nổi cộm xảy ra xong rồi cán bộ hội mới biết, dẫn đến việc xử lý, giải quyết rất khó khăn; Một số hội viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít người còn hạn chế về nhận thức, dễ bị lôi kéo làm việc trái với quy định của pháp luật.

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

Do địa hình một số cơ sở đi lại khó khăn, tổ chức bộ máy một số cơ sở đến chi hội còn thiếu và hạn chế về trình độ, chuyên môn; công tác đào tạo tập huấn về nắm bắt tình hình dư luận xã hội chưa được thường xuyên; một số nội dung tuyên truyền còn chưa trọng tâm, chưa rõ ràng khiến người dân khó hiểu.

V- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Hội đối với công tác tuyên truyền, vận động.

Phối hợp xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, vận động; chú trọng củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, có kỹ năng, phương pháp tuyên truyền phong phú, sáng tạo, có sức truyền cảm, lan tỏa, nói đi đôi với làm để hội viên, nông dân tin tưởng noi theo.

Cán bộ Hội các cấp, nhất là các cán bộ chủ chốt phải có chế độ định kỳ đi cơ sở, tiếp xúc trực tiếp với hội viên, nông dân để nắm bắt đầy đủ và phản ánh kịp thời tình hình nông nghiệp, nông thôn, tư tưởng, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của hội viên, nông dân.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Hội.

Các cấp Hội cần thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ và thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là những chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Hội cần làm rõ trách nhiệm và lợi ích của hội viên, nông dân, tuyên truyền gắn với các hoạt động của Hội và phong trào nông dân; tuyên truyền đảm bảo sâu, rộng tới mọi cán bộ, hội viên, nông dân, nhất là cán bộ, hội viên, nông dân vùng sâu, vùng xa, vùng có đạo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.

Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân hướng nhiều vào việc đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tuyên truyền rộng rãi các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực để nông dân hiểu và làm theo.

4. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt việc theo dõi, kiểm tra công tác tuyên truyền, vận động.

Hàng năm, các cấp Hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức giám sát và phản biện việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chính sách, các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân để kịp thời có ý kiến với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp điều chỉnh những bất hợp lý và xử lý những sai phạm.

Trên đây báo cáo tổng kết 10 năm tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ./.

Nơi nhận:

- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh;
- Ban Biên tập Trang thông tin Điện tử Hội Nông dân tỉnh;
- Lưu VT, BXDH.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Huy Anh